

## Đưa sinh viên vào nhà máy trải nghiệm

Gần đây, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh bắt đầu triển khai hoạt động đưa sinh viên tham quan sản xuất ở nhà máy để giúp các bạn trẻ có thêm trải nghiệm thực tế.

**N**guyễn Thế San, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh vừa có chuyến tham quan dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Hashikawa ở Khu công nghiệp Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh. San cho biết, chuyến tham quan rất hữu ích vì qua đó nắm được quy trình sản xuất của công ty, trang bị kiến thức thực tế sau khi ra trường đi làm. San mong muốn hoạt động tham quan, trải nghiệm sản xuất tại các nhà máy được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức nhiều hơn và thời gian ở nhà máy lâu hơn.

Nguyễn Thị Quỳnh Mai, sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, cũng có chuyến tham quan sản xuất tại Công ty TNHH Hashikawa. Mai cho biết, mới năm đầu, nhưng em được vào quan sát quy trình sản xuất trong một doanh nghiệp giúp em có thêm kiến thức thực tế, bổ trợ cho những lý thuyết học ở trường. Bởi vậy, hoạt động này của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh rất thiết thực.

Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, năm nay, Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh bắt đầu triển khai hành trình kết nối sinh viên "5 tốt" với doanh nghiệp. Đây là hoạt động thiết



Sinh viên tỉnh Bắc Ninh tham quan, trải nghiệm sản xuất tại Công ty TNHH Hashikawa

thực giúp sinh viên trải nghiệm được môi trường thực tế tại doanh nghiệp, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn; đồng thời giúp sinh viên cập nhật kiến thức thực tế và có cái nhìn chân thực về môi trường làm việc trong tương lai. Hoạt động này của Tỉnh Đoàn và Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh góp phần xây dựng lực lượng lao động trẻ chất lượng cao trên nền tảng phát huy các ưu thế về công nghệ số trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Hashikawa đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện hành trình kết nối sinh viên 5 tốt giai đoạn 2024 - 2027. Theo đó, doanh nghiệp rất sẵn lòng đón

nhận sinh viên đến tham quan, trải nghiệm, làm việc tại doanh nghiệp. Hoạt động này giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận những sinh viên có năng lực, trình độ tốt để từ đó hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai cho công ty. Dự kiến năm nay, Tỉnh Đoàn và Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh đưa 30 sinh viên đến tham quan, trải nghiệm sản xuất tại doanh nghiệp. Trong năm học tới, Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp, nhằm giúp sinh viên có nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm làm việc ở các môi trường khác nhau, để từ đó chọn ra được công việc phù hợp với bản thân trong tương lai.

NGUYỄN THẮNG